

การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

บนฐานอัตลักษณ์

ของวิสาหกิจชุมชน



การใช้เทคโนโลยี :
การแปรรูปกาแฟ เป็นผลิตภัณฑ์กาแฟคั่วบด โดยได้รับการสนับสนุนเครื่องคั่วและเครื่องบดกาแฟ

การเกษตร :
การปรับเปลี่ยนจากการทำการเกษตรแบบไร่เลื่อนลอย-การปลูกฝิ่น-การปลูกไม้เมืองหนาว-การปลูกกาแฟอาราบิก้า

ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม :
บ้านห้วยห้อมเป็นชุมชนชาวกระเหรี่ยงอาศัยอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ มีสภาพพื้นที่ของหมู่บ้านโดยทั่วไปเป็นภูเขาสูงชันและตั้งอยู่บนที่ลาดเอียงตามไหล่เขาจากระดับน้ำทะเล 1,000 ฟุต อุณหภูมิปรมาณไม่ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ และมีสภาพพื้นที่และสภาพภูมิอากาศเอื้อต่อการปลูกพืชเมืองหนาวและกาแฟ

กระแสความนิยมในการบริโภคกาแฟ
การสนับสนุนส่งเสริมเบื้องต้นจากหน่วยงานภายนอก :
ช่วยให้กลุ่มเกิดการเรียนรู้และมีความเข้าใจในฐานะทรัพยากรของตนเอง โดยการส่งเสริมการเกษตรและส่งเสริมอาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบ้านให้ดีขึ้น รวมทั้งปลูกฝังการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างค่อยเป็นค่อยไป

การใช้ภูมิปัญญาผสมผสานกับการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี

การจำหน่ายกาแฟได้ราคาสูงขึ้นและมีตลาดรองรับแน่นอน (จำหน่ายให้บริษัทสตาร์บัคส์)

ผลิตภัณฑ์กาแฟห้วยห้อม

การตระหนักถึงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ภายในชุมชนอย่างยั่งยืน

การสร้างโอกาสทางการตลาดให้ชุมชนที่เสียเปรียบในเชิงพื้นที่ และด้วยโอกาสในการประกอบอาชีพ



ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในชุมชน :
• ดินหญ้าสามเหลี่ยม เป็นพืชตระกูลเดียวกับถั่วมีลักษณะคล้ายถั่ว เป็นสามเหลี่ยม เกิดขึ้นตามธรรมชาติบนเดอญูชา พบมากในอำเภอบ่อเกลือ จ.น่าน
• ดินถั่วแดง เป็นพืชที่เกิดตามลำห้วยในท้องถิ่น

การศึกษาดูงานและการเรียนรู้ :
ผู้นำกลุ่มได้สืบทอดภูมิปัญญาในการจักสานและต่อยอดภูมิปัญญาดั้งเดิม โดยมีโอกาสในการศึกษาดูงานและนำตัวอย่างผลิตภัณฑ์จักสานต่างๆ มาปรับปรุงประยุกต์กับผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมจนได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์หลากหลาย

การสนับสนุนส่งเสริมเบื้องต้นจากหน่วยงานภายนอก :
ช่วยส่งเสริมด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการตลาด รวมทั้งโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ที่ส่งเสริมให้แต่ละหมู่บ้านมีผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบและทรัพยากรในท้องถิ่น มาพัฒนาเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ มีจุดเด่นและจุดขายที่เป็นเอกลักษณ์

การใช้ทรัพยากรเป็นมูลค่า

การคิดสรรเป็นสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยระดับภาค (ระดับ 5 ดาว)

ผลิตภัณฑ์จักสานหม้อสามเหลี่ยม

การสร้างโอกาสทางการตลาดให้ชุมชนที่ด้อยโอกาสในเชิงพื้นที่ และการประกอบอาชีพ

วัฒนธรรมและวิถีชีวิต :
“บ้านห่างทางหลวง” อยู่ใน อ.บ่อเกลือ จ.น่าน ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขา ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ในลักษณะการทำไร่เลื่อนลอยและเก็บของป่าเพื่อยังชีพ ชาวบ้านมีการจักสานเครื่องมือเครื่องใช้ในครัวเรือน เช่น กระบุง กระดัง มาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายาย โดยใช้ “หญ้าสามเหลี่ยม” เป็นวัตถุดิบซึ่งฝีมือการจักสานของชาวบ้านนั้น มีความละเอียดประณีตและมีลวดลายงดงามซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น

